

ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
 บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การตรวจราชการประเภทที่ ๓ : การตรวจราชการตามภารกิจ
กรมทรัพยากรธรณี

แบบฟอร์ม ๒
 ทธ.
 (ประเภท ๓)

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
ดำเนินการได้				
๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย		๒) ขอให้ ทธ. และ ทน.บูรณาการข้อมูลการเตือนภัย โดยเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ (Online) และส่งต่อไปให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ ทธ. และ ทน. มิได้เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบออนไลน์กันโดยตรง แต่เชื่อมโยงผ่านหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ได้รับข้อมูล จาก ทน. ทั้งนี้ ทธ. และ ทน. ยังมีการประสานงานผ่านกลุ่ม line หากมีกรณีเร่งด่วนก็สามารถส่งผ่านข้อมูลกันได้ทันที ในส่วนของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณีมีภารกิจในการสำรวจและจัดแผนที่เสี่ยงภัยระดับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ การสำรวจพื้นที่พิบัติภัย พร้อมทั้งมีการจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ทธ. ได้จัดส่งเอกสารและข้อมูลให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการวางแผนเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ	๒. หนังสือถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ ทส ๐๕๐๖/ว๑๒๘๔ และ ทส ๐๕๐๖/๔๑๐๓ (เอกสารแนบ๒)

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผศ.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ				
๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย	๑) การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเตือนภัยยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชนในชนบทที่ไม่มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว	ให้ ทธ. ดำเนินการ ดังนี้ ๑) พิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้สำหรับการบูรณาการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทธ. ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกอุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับ ทสจ.ขอนแก่น และทช. ยังแผนขอรับจัดสรรงบประมาณผ่านงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อก่อสร้างอาคารคุมซากไม้กลายเป็นหิน เพื่ออนุรักษ์ และจัดแสดงซากไม้กลายเป็นหิน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทางกฎหมายและระเบียบการใช้พื้นที่ รวมไปถึงการออกแบบอาคารให้มีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ควบคู่กันไป ทั้งนี้ แหล่งอนุรักษ์ ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙	๑.๑ สรุปประเด็นการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายอุทยานธรณี ๑.๒ ประกาศกรมทรัพยากรธรณี (เอกสารแนบ ๑)
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร	๒) ขาดการบูรณาการระหว่างกรมทรัพยากรธรณีกับหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม และความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ	๓) ให้ ทธ. ปม. และ อส. บูรณาการการทำงานร่วมกันในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ป้องกันพื้นที่ที่มีคุณค่าทางแหล่งธรณีวิทยาหรือธรรมชาติวิทยา หากมีความจำเป็นต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือบริหารจัดการพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ในพื้นที่ป่า ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ทธ. ปม. และ อส. ได้ร่วมกันในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ป้องกันพื้นที่ที่มีคุณค่าทางแหล่งธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ และมีแนวคิดจะผลักดันใน ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งคุณค่าทางแหล่งธรณีวิทยาหรือธรรมชาติวิทยา ที่ต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	๓. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ นโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๓)

